

Công đoàn ngành Giáo dục hiện có 24.679 cán bộ, giáo viên, người lao động. Nhiệm kỳ 2012 - 2017, chất lượng cán bộ, giáo viên, người lao động được nâng lên cả về trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Các yêu cầu về chuẩn trình độ đào tạo, chuẩn nghề nghiệp và chuẩn cán bộ quản lý cơ bản đạt theo quy định. Ông Phạm Đồng Huỳnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục nhiệm kỳ 2012 - 2017 cho biết: Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục xác định nhiệm vụ trọng tâm của ngành là nâng cao chất lượng dạy và học. Công đoàn ngành đã phối hợp với chính quyền nhà trường quán triệt tới 100% cán bộ, giáo viên về mục đích yêu cầu của phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" đồng thời cụ thể hóa nội dung cho phù hợp với chuyên môn mỗi lớp học, bậc học. Qua đó, mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động có ý thức và giải pháp để thường xuyên cải tiến, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và giáo dục của mình. Mỗi tập thể có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, chủ động tiếp cận chủ trương, cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình triển khai đổi mới một cách hiệu quả. Đặc biệt, triển khai phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" đã hạn chế tính hình thức, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; từ đó nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong nhà trường, góp phần tạo sự đổi mới đồng bộ toàn ngành.

Thực tế, trong những năm qua, phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" đã được các công đoàn cơ sở cụ thể hóa, phù hợp với chuyên môn mỗi cấp học, ngành học và được lồng ghép với các phong trào thi đua. Các cuộc vận động của

Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

Cùng với việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, những năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, tiêu biểu là phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" và "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.



Trường THPT Tây Thụy Anh tạo mọi điều kiện để cán bộ, giáo viên phát huy sáng tạo trong dạy và học.

ngành như: "Dần chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" đã thu được kết quả tích cực.

Là một trong những trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng nhiều năm qua, Trường THCS Lê Tư Thành, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà luôn là đơn vị đứng trong top đầu của huyện về chất lượng giáo dục, cũng là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", có nhiều sáng tạo trong giảng dạy

với nhiều đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng. Thấy giáo Nguyễn Ngọc Thuận, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hoạt động đổi mới, sáng tạo trong dạy và học được cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường quan tâm. Hàng năm, vào đầu năm học nhà trường đều tổ chức phát động phong trào nghiên cứu khoa học và viết sáng kiến kinh nghiệm tới toàn thể cán bộ, giáo viên, đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp để động viên, khích lệ kịp thời, qua đó giúp các thầy cô giáo

phát huy được năng lực cũng như sáng tạo trong giảng dạy. Chỉ tính riêng trong năm học 2015 - 2016, Trường THCS Lê Tư Thành có 5 sáng kiến của các thầy cô giáo được áp dụng vào giảng dạy góp phần nâng cao trọng tâm. Hàng năm, vào đầu năm học nhà trường đều tổ chức phát động phong trào nghiên cứu khoa học và viết sáng kiến kinh nghiệm tới toàn thể cán bộ, giáo viên, đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp để động viên, khích lệ kịp thời, qua đó giúp các thầy cô giáo

mới, sáng tạo trong dạy và học", Công đoàn ngành Giáo dục chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai tốt và hiệu quả các nội dung, trong đó trọng tâm về đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá, sử dụng thiết bị, thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm, báo cáo chuyên đề; phát động trong giáo viên phong trào "Mỗi giờ có một phát hiện mới, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc". Để triển khai có hiệu quả, các giáo viên tìm hiểu tạo ra các nhóm trong hoạt động chuyên môn tích cực trong học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đó có phương pháp dạy học tích cực giúp học sinh tiếp thu tốt. Kết quả, trong năm học 2016 - 2017, toàn ngành có 4.560 nhóm "Nhà giáo cùng nhau phát triển" thu hút 52% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành đăng ký tham gia. Trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo toàn ngành có 905 đề tài, sáng kiến khoa học tham gia dự thi cấp cụm trường; 162 đề tài ứng dụng tham gia hội thi cấp huyện; 32 đề tài tham gia thi cấp tỉnh. Nhiều đề tài được giải tại các hội thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật toàn quốc như đề tài "Thu hoạch ngao bằng máy tự chế" của thầy và trò Trường THPT Tây Thụy Hải; "Máy hái hoa hòe tự động" của ngành Giáo dục Vũ Thư; "Tứ điển giá rẻ" của giáo viên huyện Quỳnh Phụ...

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Giáo dục sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo.

NGUYỄN CƯỜNG

Triển lãm ảnh nghệ thuật "Việt Nam ngày nay"

(nhandan.com.vn) Tại Hà Nội vừa diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật "Việt Nam ngày nay" lần thứ tư với chủ đề "Việt Nam hội nhập, kiến tạo và phát triển bền vững" do Tạp chí Thế giới ảnh và VCCI phối hợp tổ chức.



Tác phẩm "Phút giao ca" đạt giải nhất hạng mục ảnh đơn.

Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhà báo và nghệ sĩ nhiếp ảnh cả nước với tổng số 4.000 ảnh đơn và 1.600 bộ ảnh. Các tác phẩm đều bám sát chủ đề, tôn vinh đất nước, con người Việt Nam trên các lĩnh vực; bản sắc văn hóa độc đáo; những gương mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đang góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định vị thế của Việt Nam trên đường hội nhập quốc tế.

Triển lãm sách, báo "Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

Tại Hà Nội, Thư viện Quân đội vừa khai mạc triển lãm sách báo, giao lưu tác giả, tác phẩm với chủ đề "Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Triển lãm trưng bày hơn 700 cuốn sách, báo, hình ảnh tiêu biểu chia thành sáu nội dung: Đọc và học tập theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang Việt Nam; Lịch sử hào hùng, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghệ thuật chiến dịch trong đại thắng mùa xuân năm 1975; Hành trang người chiến sĩ hôm nay và Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Quảng Ninh hợp nhất các đoàn nghệ thuật

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định số 1055/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn nghệ thuật Quảng Ninh trên cơ sở hợp nhất Đoàn kịch, các đoàn nghệ thuật Chèo, Cải lương và Ban Quản trị khu văn công trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh. Theo đó, Đoàn nghệ thuật Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh; thực hiện chức năng bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống, phát triển nghệ thuật đương đại, biểu diễn phục vụ công chúng và khách du lịch. Trước khi sáp nhập, trong hai năm 2015, 2016, kinh phí hoạt động từ ngân sách của các đoàn nghệ thuật này bị cắt giảm 50%; từ năm 2017 trở đi bị cắt giảm toàn bộ cho nên lâm vào cảnh khó khăn. Dự kiến, trong khoảng ba năm đầu nhà nước sẽ "đặt hàng" thông qua các hợp đồng tuyển truyền với Đoàn nghệ thuật Quảng Ninh.

Ra mắt vở diễn "Dưới ánh đèn"

Câu lạc bộ sân khấu thử nghiệm (Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam) vừa tổ chức biểu diễn báo cáo vở kịch nói "Dưới ánh đèn" tại Hà Nội. Tác phẩm do NSND Trần Nhượng đạo diễn dựa trên kịch bản của tác giả Chu Thơm, phản ánh những góc khuất trong cuộc sống của người nghệ sĩ đang sau ánh hào quang sân khấu từ đó nêu bật niềm đam mê, sự hy sinh, cống hiến dành cho nghệ thuật. Vở diễn có sự tham gia diễn xuất của ca sĩ Long Nhật, NSUT Tiến Quang (Quang Tèo) cùng các nghệ sĩ: Vương Râu, Hồng Gấm, Kim Quý, Thế Anh... Đây là tác phẩm sẽ tham dự Liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2018 diễn ra từ ngày 11 - 25/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiếu miễn phí 5 bộ phim dự giải Cánh diều 2018

Vào 20 giờ hàng ngày (từ 9 - 13/4), 5 bộ phim dự giải Cánh diều 2018 - giải thưởng hàng năm của Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ được chiếu miễn phí tại phòng chiếu của Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương (số 465 phố Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội). Đó là các phim: Bạn gái tôi là sếp, Ngày mai Mai ơi, Cô gái đến từ hôm qua, Ở đây có nắng và Em chưa 18.

TIẾN ĐẠT

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Vận động hội viên sử dụng nước sạch

Cùng với góp sức xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh huyện Đông Hưng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên hiểu rõ về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch.

Ông Nguyễn Thanh Sâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện cho biết: Đến tháng 10/2017, tỷ lệ hội viên CCB đầu nôi, sử dụng nước sạch của toàn huyện đạt trên 70% trong khi chỉ tiêu của Tỉnh hội là hết năm 2018 tỷ lệ hội viên CCB đầu nôi, sử dụng nước sạch đạt trên 90%. Cùng với đó, nhiều hội viên có đời sống khó khăn, hoàn cảnh neo đơn, kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào mấy sào ruộng nên không có điều kiện sử dụng nước sạch, cần sự hỗ trợ của các cấp hội CCB. Tháo gỡ những khó khăn trên, giúp hội viên yên tâm sử dụng nước sạch, Hội CCB huyện đã tích cực phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh với các cơ chế hỗ trợ người dân sử dụng nước sạch, lợi ích của việc sử dụng nước sạch nhằm thay đổi nhận thức của hội viên, góp phần nâng cao tỷ lệ hội viên



Gia đình cựu chiến binh Lại Thái Chính ở thôn Văn Ông Đông, xã Đông Vinh (Đông Hưng) gương mẫu đầu nôi, sử dụng nước sạch.

CCB đầu nôi, sử dụng nước sạch. Ngoài ra, Hội còn chỉ đạo các cơ sở hội coi nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hội viên sử dụng nước sạch là một trong những tiêu chí đánh giá và bình xét thi đua của năm, từ đó góp phần không nhỏ trong việc nâng cao tỷ lệ hội viên CCB sử dụng nước sạch.

Thực hiện chỉ đạo của Huyện hội, Hội CCB xã Đông Hà đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận

động đến 281 hội viên tại 6 chi hội về lợi ích khi sử dụng nước sạch. Nếu như trước đây nguồn nước sinh hoạt của người dân, hội viên CCB trong xã chủ yếu là nước giếng khoan, nước mưa thì nay nhờ tổ chức hội tích cực tuyên truyền, vận động, người dân và nhiều gia đình hội viên CCB đã gương mẫu đầu nôi, sử dụng nước sạch. CCB Phạm Đình Toàn, thôn Bắc Song chia sẻ: Gia đình tôi dùng nước sạch

để phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi, góp phần bảo vệ sức khỏe cho các thành viên. Tôi mong muốn tất cả mọi người dân cùng đầu nôi, sử dụng nước sạch, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ông Lai Hiệp Định, Chủ tịch Hội CCB xã Đông Vinh cho biết: Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, Hội CCB xã Đông Vinh còn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, hội viên để phản ánh tới các cơ quan chức năng và đơn vị cung cấp nước sạch, từ đó giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc tạo niềm tin cho nhân dân về chất lượng nguồn nước. Hiện nay, 100% hội viên CCB xã Đông Vinh đã đăng ký đầu nôi, sử dụng nước sạch. Thời gian tới Hội CCB xã sẽ phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an xã tham gia bảo vệ và quản lý các công trình cấp nước sạch trên địa bàn, góp phần bảo đảm nguồn nước an toàn đến người sử dụng.

Không quản ngại vất vả, thời gian qua, hội viên CCB trên địa bàn huyện Đông Hưng đã đến từng nhà, vận động từng hộ dân, thôn trước đây trong gia đình sử dụng nước sạch.

Chất độc da cam - nỗi đau còn đó

Anh Lê Văn Bình, một cựu quân nhân ở thôn Hưng Nhượng, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh chống Mỹ. Trở lại tổ ấm gia đình anh Bình lần này tôi không còn thấy cháu Lê Đức Thọ con trai của anh nữa, anh Bình bảo cháu Thọ mất cách đây vài năm rồi, cháu mất cho hôn cháu thanh thân và vợ chồng tôi bớt một phần khổ đau day dứt. Bây giờ còn ba cháu gái mà ít năm nữa thôi không biết chúng sẽ sống và trồng cây vào đâu? Ba đứa có lớn mà chẳng có khôn, cháu Huệ 33 tuổi, cháu Huệ 31 tuổi, cháu Lưu 29 tuổi. Ở vào tuổi

ấy các cháu gái ở thôn Hưng Nhượng đều đã yên bề gia thất, làm ăn thành đạt. Còn ba đứa con của anh Bình, mỗi ngày chị Liên mẹ cháu phải lo toan chăm chút tất cả, ba đứa như ba cái xác không hồn.

Dù biết là gọi chuyện về vợ chồng anh Bình là gọi thêm nỗi đau nhưng tôi vẫn muốn kể lại về cảnh đời vợ chồng anh, bởi đây là nỗi đau nhiễm chất độc da cam/Dioxin. Ngồi ở bậc thềm ngoài cửa, chị Liên với gối trong nước mắt lưng tròng. Với chị thì không có ai so được những thiệt thòi mất mát và khi nhắc đến nỗi đau ai nghe cũng chẳng cảm lòng. Năm 1975, kết thúc chiến

tranh anh Bình từ chiến trường về làng như bao người lính trở về, ba năm sau anh Bình và chị Liên hợp duyên hạnh phúc. Hai bên gia đình cả dòng họ Lê ở thôn Hưng Nhượng, xã Vũ Hội và bà con lối xóm, những người đồng đội đến chia vui và mừng hạnh phúc cho anh chị. Năm ngày sinh sau đó, tai họa liên tục ập đến với vợ chồng anh Bình. Chị Liên qua mười lần sinh nở thì sáu lần đầu chỉ là những bọc nước hoặc là những thai nhi kỳ dị vừa ra đời đã vội và ra đi. Bốn lần sinh sau đó là bốn cái tên rất đẹp Lê Thị Huệ, Lê Thị Huệ, Lê Thị Lưu và con trai út Lê Đức Thọ. Nhưng rồi cả bốn



Anh Lê Văn Bình ngày ngày mưu sinh bằng nghề đạp xích lô, nuôi 3 con bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin.

người con lại là gánh nặng cuộc đời của anh Bình, chị Liên, tất cả đều thiếu năng trí tuệ, không

có khả năng lao động tự kiếm sống cho bản thân mà trông dựa vào đôi vai gầy tảo tảo của

chị Liên cũng như lam làm chất phác của anh Bình. Nhìn ba đứa con gái nằm trên giường một cách vô thức Chị Liên nghẹn lòng: Tôi đã ba lần đứng trên cầu Cọi nhìn xuống dòng sông muốn kết thúc phần đời. Sau câu nói ấy chị Liên khóc thành tiếng và ngậm ngùi nhưng các con tôi không có tội, chúng tôi không có tội. Tôi phải có trách nhiệm với chúng và với chồng nữa. Chị trở về cùng anh nuôi những đứa con "có xác không hồn". Mỗi ngày với chị là chiếc xe đạp cà tàng làm nghề buôn đồng nát đi khắp các làng xã trong tỉnh và ra cả tỉnh ngoài để kiếm tiền cùng chồng nuôi con. Anh Bình thì bám xe xích lô lúc ở thành phố Thái Bình khi về chợ Vũ Hội ai thuê khoán việc gì anh cũng tận tâm để kiếm việc, cuộc sống với gia đình anh

Bình, chị Liên cứ thế trôi đi mấy chục năm qua, nỗi đau da cam/Dioxin cứ thế mà đeo bám cuộc đời vợ chồng người cựu chiến binh Lê Văn Bình. Mỗi lần ghé thăm gia đình anh Lê Văn Bình, cứ rưng rưng trong tôi một niềm đau khi anh Bình, chị Liên thành tiếng và ngậm ngùi nhưng các con tôi không có tội, chúng tôi không có tội. Tôi phải có trách nhiệm với chúng và với chồng nữa. Chị trở về cùng anh nuôi những đứa con "có xác không hồn". Mỗi ngày với chị là chiếc xe đạp cà tàng làm nghề buôn đồng nát đi khắp các làng xã trong tỉnh và ra cả tỉnh ngoài để kiếm tiền cùng chồng nuôi con. Anh Bình thì bám xe xích lô lúc ở thành phố Thái Bình khi về chợ Vũ Hội ai thuê khoán việc gì anh cũng tận tâm để kiếm việc, cuộc sống với gia đình anh

NGUYỄN CÔNG LIÊM
(Thành phố Thái Bình)